
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 180  —  167. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um Hafnarfjarðarveg.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

Telur ráðherra æskilegt að setja hluta Hafnarfjarðarvegar í stokk?


